
บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  สมัยวิสามัญ  
สมัยที่  1  ครั้งที่  1/ 2566  วันที่  25 เดือน   กันยายน พ.ศ. 2566 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ 
ผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายมานพ  พรมอินทร์ ประธานสภา  มานพ  พรมอินทร์  
2 นายสมพิศ  คำตื้อ รองประธานสภา  สมพิศ  คำตื้อ  
3 นายพิชากร  ธรรมโสม ส.อบต.  ม.1  พิชากร  ธรรมโสม  
4 นายวิเชียร  เทวสัตย ์ ส.อบต.  ม.2  วิเชียร  เทวสัตย ์  
5 นายสนธยา  โสดวลิัย ส.อบต.  ม.5 สนธยา  โสดวิลัย  
6 นางสาวสุพรดา  วาลา ส.อบต.  ม.7  สุพรดา  วาลา  
7 นายณรงค์  คำแพร ส.อบต.  ม.8 ณรงค์  คำแพร  
8 นางมนัสนันท์  โฮมประเสริฐ เลขานุการสภาฯ มนัสนันท์  โฮมประเสริฐ  
 
ผู้ไม่มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายจำเนียร  วาลา ส.อบต.  ม.6    จำเนียร  วาลา ลาป่วย 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสิริศักดิ์  นามผา นายก อบต.แก่งศรีภูมิ สิริศักดิ์  นามผา  
2 นายอภิสิทธิ์  จำนงศรี รอง นายก อบต.แก่งศรีภูมิ อภิสิทธิ์  จำนงศรี  
3 นายรัตน์ชัย  พรหมหาราช รอง นายก อบต.แก่งศรีภูมิ รัตน์ชัย  พรหมหาราช  
4 นายพิทยา  เป็นสุข เลขานุการนายกฯ พิทยา  เป็นสุข  
5 นางสาวอรษา  โกงจีน หัวหน้าสำนักปลัด    อรษา  โกงจีน  
6 นางผกามาศ  รัตนมงคล ผู้อำนวยการกองการศึกษา ฯ ผกามาศ  รัตนมงคล  

 
รวม  สมาชิกสภา  อบต.แก่งศรีภูมิทั้งหมด  จำนวน      7   คน 

ผู้มาประชุม + เลขานุการสภาฯ     จำนวน      8      คน 
ผู้ไม่มาประชุม    จำนวน      -       คน 
ผู้ลาประชุม    จำนวน      1      คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม    จำนวน      6      คน 
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- เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น.   
- พิธีก่อนระเบียบวาระการประชุม 

เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม  นางมนัสนันท์  โฮมประเสริฐ  เลขานุการ 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  ผู้มาประชุมได้ลงลายมือชื่อไว้  มีสมาชิกเข้าประชุม
ทั้งหมด  7  คน  จึงให้สัญญาณ  เรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
แก่งศรีภูมิ  เข้าห้องประชุมพร้อมเรียนเชิญ  นายมานพ  พรมอินทร์  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  ขึ้นทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม  ประธาน
สภาฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  นำกล่าวสวดมนต์และตรวจดูสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  ได้เข้าประชุมเกินกึ่งหนึ่ง เมื่อเห็นว่าครบองค์
ประชุมแล้ว  จึงกล่าวเปิดประชุม  และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม 

 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
นายมานพ  พรมอินทร์  -  เรียนท่าน  สมาชิกสภา นายก อบต. และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านการประชุม
(ประธานสภาฯ)   ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  สมัยวิสามัญ สมัยที่   

1  ครั้งที่  1/ 2566  
- ก่อนจะเข้าระเบียบวาระการประชุม  ผมขอหารือเรื่องอาการป่วยของสมาชิก 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  หมู่ที่ 6  ได้ผ่าตัดสมองตอนนี้พักผ่อนอยู่ 
บ้านแต่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้  ทุกครั้งที่มีการประชุมนั้นมีใบลา ซึ่ง 
ประธานสภาเป็นคนเซ็นอนุญาต  ขอให้ผู้เกี่ยวข้องชี้แจงด้วยครับ 
  

นางมนัสนันท์  โฮมประเสริฐ -  เรียนประธานสภา ฯ   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยของผู้บริหารท้องถิ่น  ผู้ช่วย
(ปลัด อบต.)   ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ข้อ 8  ผู้บริหารท้องถิ่น  

ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ใดประสงค์จะลาป่วยเพ่ือรักษาตัว  
ให้เสนอใบลาก่อนหรือในวันที่ลา  เว้นแต่ในกรณีจำเป็น จะเสนอหรือจัดส่งใบลาใน
วันแรกที่มาปฏิบัติงานก็ได้ 
     ในกรณีมีอาการป่วยจนไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้  จะให้ผู้อ่ืนลาแทนก็ได้  
แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้วให้รีบเสนอหรือจัดส่งใบลาโดยเร็ว 
     ข้อ 9  การลาป่วยตั้งแต่สิบห้าวันขึ้นไป  ต้องมีใบรับรองแพทย์ของแพทย์ซึ่ง
ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแนบกับใบลา 
     ข้อ 10  ในการพิจารณาอนุญาต  แม้การลาไม่ถึงกำหนดระยะเวลาซึ่งจะต้อง
มีใบรับรองแพทย์ตามข้อ 9  ถ้าผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตเห็นสมควรจะให้
มีใบรับรองแพทย์  หรือสั่งให้ผู้ลาไปรับการตรวจจากแพทย์ประกอบการพิจารณา
อนุญาตก็ได้  
    แต่สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 ท่านได้ยื่นใบลาต่อประธานสภาฯ ซึ่งเป็นการลา 
ไม่ใช่การขาดการประชุม ส่วนเรื่องการมาปฏิบัติงานไม่ ได้ จะเข้าระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบัญญัติการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2565 ค่ะ 
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นายสิริศักดิ์  นามผา  -  เรียนประธานสภา ฯ   จากที่ท่านปลัด อบต.ได้นำเรียนเรื่องการป่วยของสมาชิก 
(นายก  อบต.)   สภาฯ หมู่ 6 ลาป่วยและอาจมีผลกระทบต่อการทำงานทำให้มีผลต่อการทำงาน 

ของสภาฯ  จึงต้องปรึกษาหาทางออกร่วมกันครับ  
นายมานพ  พรมอินทร์  -  ตามท่ีสอบถามมาร่างกายท่านสมบูรณ์แต่สมองเลอะเลือน ถ้ามีคนร้องเรียนมา 
(ประธานสภาฯ)   ระเบียบการลา  ผู้อนุมัติการลาคือประธานสภาฯ แล้วประธานสภาฯ รู้หรือไม่ว่า 

ท่านสามารถทำงานได้หรือไม่ที่ให้ลา 1-2 ปี ทำได้หรือไม่ ซึ่งผมหนักใจมากผม 
อยากให้มีใบรับรองแพทย์ว่าสมองและร่างกายสามารถทำงานได้หรือไม่ ขอให้ 
สมาชิกสภาฯ  ได้แสดงความคิดเห็นครับ    

นายสนธยา  โสดวิลัย  -  เรียนสมาชิกสภาฯ ทุกท่านผมขออนุญาตเสนอความคิดเห็น อาการป่วยของท่าน 
(ส.อบต. หมู่ 5)   ส.อบต. หมู่  6 อาการยังไม่หายดีแตด่้วยความรักและห่วงใยเราไม่อยากทำกัน แต่ 

ถ้าสภาไม่ตัดสินใจ ความเดือดร้อนจะตกมาถึงท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุก 
ท่านตามท่ีทุกท่านได้ทราบว่าการขาดประชุมสภาเกิน 3 ครั้งเป็นการลาประชุม  
สภาฯ ผมจึงอยากให้มีใบรับรองแพทย์ว่านายจำเนียร  วาลา  จะกลับมาทำงานได้ 
เมื่อไหร่ เพ่ือประกอบการพิจารณาครับ 

ที่ประชุม   -  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นายมานพ  พรมอินทร์  -  ขอให้สมาชิกทุกท่านได้ตรวจสอบดูสำเนารายงานประชุมครั้งที่แล้วในคราว
(ประธานสภาฯ)   ประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2/2566  เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2566   

ว่ามีข้อใดแก้ไขหรือไม่  หากไม่มีขอมติที่ประชุมว่ารับรองรายงานการประชุม 
หรือไม ่

มติที่ประชุม   -  ไม่แก้ไข  และมีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566  เมื่อวันที่ 22   
สิงหาคม  2566 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอเพื่อทราบ /เพื่อพิจารณา /ลงมติ 
3.1  เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2566    ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ 27     

นายมานพ  พรมอินทร์  -   เรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2566    ตามระเบียบ
(ประธานสภาฯ)   กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธกีารงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. 2563  หมวด 4 ข้อ 27  เชิญคณะบริหารชี้แจงครับ  
นายสิริศักดิ์  นามผา  -  เรียนประธานสภา ฯ   และสมาชิกสภา ฯ ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ตามที่องค์การ
(นายก  อบต.)   บริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  โดยการบริหารงบประมาณปี 2566  เป็นไปตาม 

ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยประหยัดและเกิดความคุ้มค่าตามท่ีได้รับอนุมัติ 
ข้อบัญญัติงบประมาณ  แต่การบริหารงานนั้นยังมีความจำเป็นจะต้องจัดทำ 
งบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ์ก็เป็นงานที่จำเป็นต้องได้ใช้ภายใต้งบประมาณที่มี 
ให้คุ้มค่าในการพัฒนาองค์กรซึ่งฝ่ายบริหาร  เราได้ใช้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจาก 
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สภาฯ ด้วยความระมัดระวัง ให้เกิดความคุ้มค่าตามหลักการบริหารงานบ้านเมืองที่ 
ดีและเกิดประสิทธิภาพ  จึงได้เสนอขอโอนงบประมาณต่อสภาองค์การบริหารส่วน 
ตำบลแก่งศรีภูมิ  สำหรับรายละเอียดในการโอนงบประมาณและข้อระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ผมให้ปลัด อบต.ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณได้ชี้แจงในราย 
ละเอียดต่อสภาฯ ครับ 

นางมนัสนันท์  โฮมประเสริฐ -  ขออนุญาติชี้แจงเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2566 ตาม  
(ปลัด อบต.)   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. 2563   หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ   ข้อ
27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด  ที่ทำ
ให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็น
อำนาจอนุมัติของสภาท้องถิน่จึงขอโอนงบประมาณ  ดังนี้ 

คำชี้แจงประกอบการโอนงบประมาณรายจ่ายเดิม 
-  งบบุคลากร  ประเภทเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  งาน
บริหารงานคลัง เพ่ือจ่ายเป็นเงินเดือนให้แก้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   
งบประมาณ  123,100.-บาท ปรากฏในแผนงานบริหารงานคลัง 
 คำชี้แจงประกอบการโอนงบประมาณรายจ่ายใหม่ 

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน 
1.1 เก้าอ้ีพนักงาน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
- พนักพิงและท่ีนั่งบุฟองน้ำขึ้นรูปหุ้มหนังเทียม 
- ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป 
- ขาพลาสติก 5 แฉก  ล้อในล่อน คู่สีดำ 
- สามารถโยกเอนและหมุนได้รอบตัว 
- ปรับระดับเก้าอ้ีระบบ Gas  Lifting 
- รองรับน้ำหนักได้สูงสุด  80  กก. คุณสมบัติตามมารตฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)  จำนวน  4  ตัว ๆ ละ 3,000.-บาท   
เป็นเงิน  12,000.-บาท 
- ตั้งจ่ายในงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1.2  เก้าอ้ีผู้บริหาร  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
- พนักพิงและท่ีนั่งบุฟองน้ำขึ้นรูปหุ้มหนังเทียม 
- ที่วางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป 
- ขาพลาสติก 5 แฉก  ล้อในล่อน คู่สีดำ 
- สามารถโยกเอนและหมุนได้รอบตัว 
- ปรับระดับเก้าอ้ีระบบ Gas  Lifting 
- รองรับน้ำหนักได้สูงสุด  80  กก. คุณสมบัติตามมารตฐาน 
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ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (มอก.)  จำนวน  2  ตัว ๆ ละ 3,500.-บาท   
เป็นเงิน  7,000.-บาท 
- ตั้งจ่ายในงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.3   โต๊ะทำงานขนาด  1,229 x 669 x 750 มม.  จำนวน  1  ตัว ๆ ละ 
6,000.-บาท  เป็นเงิน  6,000.-บาท 
- ตั้งจ่ายในงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1.4 โต๊ะขาเหล็กพับได้  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า   
50  ซม.  ยาวไม่น้อยกว่า  180  ซม.  สูงไม่น้อยกว่า  75  ซม. จำนวน  10  
ตัว ๆ ละ  2,280.-บาท  เปน็เงิน  22,800.-บาท 
- ตั้งจ่ายในงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานทั่วไป  

    5. ตู้บานเลื่อนกระจก 
        5.1  ตู้บานเลื่อนกระจก โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  ตู้บานเลื่อนกระจก  4 ฟุต   

    ขนาด  880X 406 X 874 ซม. จำนวน  3  หลัง ๆ ละ   
    3,500.-บาท  เป็นเงิน  10,500.-บาท  

- ตั้งจ่ายในงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานคลัง  

    6. ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง 
        6.1  ตู้บานเลื่อนกระจกทรงสูง  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  ตู้บานเลื่อนกระจก 

     ทรงสูง  3 ฟุต  ขนาด  915X 457 X 1835 จำนวน  2  หลัง ๆ ละ   
     4,700.-บาท  เป็นเงิน  9,400.-บาท  

- ตั้งจ่ายในงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน  ปรากฏใน
แผนงานบริหารงานคลัง  

2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   
2.1 รถจักรยานยนต์ขนาด  110  ซีซี  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

    -  ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ  
    -  กรณีขนาดต่ำกว่า  ซีซี  ที่กำหนดไม่เกิน  5  ซีซี  หรือขนาด  เกินกว่า 

ซีซี ที่กำหนดเป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้ 
-  ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน  การจัดซื้อครุภัณฑ์
จักรยานยนต์ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน  
1  คัน ๆ ละ 43,500.-บาท เป็นเงิน  43,500.-บาท 
- ตั้งจ่ายในงบลงทุน  ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  
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    3.  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครวั  
         3.1  ตู้ทำน้ำเย็น  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
     -  มีความแรงดันไฟฟ้า  220 V. / 50Hz. 
     -  ระบบทำความเย็น  คอมเพรสเซอร์ 
     -  อุณหภูมิทำความเย็น  5 – 10 องศาเซลเซียส 
     -  ปริมาณถังเก็บน้ำในเครื่อง  3.5/ 4.8  ลิตร 
     จำนวน  2  ตัว ๆ ละ  4,000.-บาท  เป็นเงิน  8,000.-บาท 

 - ตั้งจ่ายในงบลงทุน  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประเภท ครุภัณฑ์งาน
บ้านงานครัว ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

    4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
        4.1  ชั้นวางเครื่องเสียง  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้  
     -  ขนาด  3  ชั้น  สูงไม่น้อยกว่า  1  เมตร  กว้าง  80  ซม.   

จำนวน  1  ตัว  ๆ  ละ 3,900.-บาท  เป็นเงิน  3,900.-บาท  
- ตั้งจ่ายในงบลงทุน  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   ประเภท ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ   ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  123,100.-บาท   
(หนึ่งแสนสองหม่ืนสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)   

     - จึงขอให้ที่ประชุม  ฯ  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปค่ะ 

นายมานพ  พรมอินทร์  -   ตามท่ีทางคณะผู้บริหารได้ขออนุมัติโอนงบประมาณตามรายการที่ได้เสนอ ผม
(ประธานสภาฯ)   เห็นว่ามีความจำเป็นในการเสนอโอนงบประมาณ  ทั้งนี้ให้สมาชิกสภาฯ ได้ 

พิจารณาร่วมกันครับ  ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ ครับ 
มติที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติเห็นชอบดังนี้ 

1.  เห็นชอบ  4  เสียง 
2.  ไม่เห็นชอบ  3  เสียง  
3.  งดออกเสียง    -  เสียง      

นายมานพ  พรมอินทร์  -  เมื่อสภาฯ  ได้ให้ความเหน็ชอบเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบ  การโอน
(ประธานสภาฯ)   งบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ พ.ศ. 2566  องค์การบริหารส่วน 

ตำบลแก่งศรีภูมิแล้วขอให้ผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการต่อไปครับ 
ที่ประชุมสภาฯ   -  รับทราบ 

 
๓.2  เรื่องการพิจารณาขอกันเงินงบประมาณกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.  
2561  หมวด 5  ข้อ  59 
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นายมานพ  พรมอินทร์  -  เรื่องการพิจารณาขอกันเงินงบประมาณกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  ระเบียบ 
(ประธานสภาฯ) กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บ 

รักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.  
2561  หมวด 5  ข้อ  59  ขอเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้นำเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาฯ  เพ่ือสมาชิกสภาฯทุกท่านจะได้รับทราบร่วมกัน  ขอเชิญครับ 

นางมนัสนันท์  โฮมประเสริฐ -  เรียนประธานสภา ฯ สมาชกิผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  ดิฉันขอชี้แจงรายละเอียด 
( ปลัด อบต.)   เรื่องการพิจารณาขอกันเงินงบประมาณกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  ระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.  2561  
หมวด 5  ข้อ  59   ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยัง
มิได้ก่อหนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน ต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี 

กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นยังมิได้ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น  หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไข
เปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ 
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปี ต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณีและโครงการดังกล่าวต้องมี
วัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้ 

     กรณีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อหนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตาม 
ข้อผูกพัน  

เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ตามวรรคสองแล้ว หากยังไม่ได้ดำเนินการก่อหนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงิน
ดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม 

    - จึงขอให้ที่ประชุม  ฯ  ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบกันเงินงบประมาณไว้เพ่ือ 
เบิกจ่ายตามระเบียบฯ 

มติที่ประชุมสภาฯ  -  มีมติเห็นชอบดังนี้ 
1.  เห็นชอบ  5  เสียง 
2.  ไม่เห็นชอบ  1  เสียง  
3.  งดออกเสียง   -   เสียง  (ประธานสภาฯ) 

นายมานพ  พรมอินทร์  -  เมื่อสภาฯ  ได้ให้ความเห็นชอบ เรื่องการพิจารณาขอกันเงินงบประมาณกรณี 
(ประธานสภาฯ)   ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน   

การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 4 ) พ.ศ.  2561  หมวด 5  ข้อ  59  องค์การบริหารส่วนตำบล 
แก่งศรีภูมิแล้วขอให้ผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการต่อไปครับและขณะนี้ถึงเวลาเที่ยงขอ 
พักการประชุมสภาพร้อมรับประทานอาหารร่วมกันและเริ่มประชุมในวาระต่อไป
เวลา 13.30 น.ครับ 

ที่ประชุมสภาฯ   -  รับทราบ 
   -  พักการประชุมสภา  เวลา  12.00  น. 

-  เริ่มการประชุมสภา ฯต่อ  เวลา  13.30  น.   
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3.3  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
แก่งศรีภูมิ  เรื่อง  การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาดินดำ    
ตำบลแก่งศรีภูมิ  อำเภอภูหลวง  จังหวัดเลย 

นายมานพ  พรมอินทร์  - เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ 
(ประธานสภาฯ)   เรื่อง  การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาดินดำ  หมู่ที่ 5  ตำบลแก่ง 

ศรีภูมิ  อำเภอภูหลวง  จังหวัดเลย  ขอเชิญผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  ได้ 
นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมสภาฯ  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไปครับ 

นายสิริศักดิ์  นามผา  -  เรียนประธานสภาฯ  เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การ 
(นายก  อบต.แก่งศรีภูมิ)  บริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  เรื่อง  การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้าน 

นาดินดำ  หมู่ที่ 5  ตำบลแก่งศรีภูมิ  อำเภอภูหลวง  จังหวัดเลย  ตามหนังสือกรม 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0890.31957  ลงวนัที่  16  พฤศจิกายน   
2549 เรื่องการบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  รายละเอียดดังต่อไปนี้สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในพ้ืนที่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  มีการบริหารจัดการในรูปแบบ  ที่ 3  องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำร่วมกันบริหารจัดการ  มีขั้นตอนการดำเนินการ
เรื่องบริหารจัดการต่อเมื่อได้รูปแบบการบริหารจัดการแล้วจากนั้นก็ได้จัดทำ
ข้อบัญญัติ  ข้อบัญญัติหรือข้อกำหนดอื่นเพ่ือบังคับใช้กับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าใน
ความรับผิดชอบและตามท่ี อบต.แก่งศรีภูมิ  ได้รับแจ้งการส่งมอบภารกิจถ่ายโอน
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาดินดำ  ตำบลแก่งศรีภูมิ  อำเภอ 
ภูหลวง  จังหวัดเลย  ตามหนังสือโครงการชลประทานเลยที่  กษ 314.06/573   
ลงวันที่  10  ตุลาคม  2562 และได้ทำการทดลองสูบน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดย
มีคณะกรรมการรับมอบที่แต่งตั้งโดย  อบต.แก่งศรีภูมิร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำและ
เจ้าหน้าที่ของโครงการชลประทานเลย  เป็นผู้ร่วมทดลองสูบน้ำ  และ  อบต.แก่ง
ศรีภูมิ  ได้ดำเนินการรับมอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาดินดำ  
ตำบลแก่งศรีภูม ิ อำเภอภูหลวง  จังหวัดเลย  เมื่อวันที่  13  กันยายน  2566
และได้ดำเนินการประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาดินดำ  หมู่ที่ 5  
ตำบลแก่งศรีภูมิ  เพ่ือเลือกประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  เลขานุการ  
และกรรมการอ่ืน ๆ จนครบ  จำนวน  จำนวน 11  คน  และตามมติของที่ประชุม
ร่วมกันของกลุ่มผู้ใช้น้ำและ อบต.แก่งศรีภูมิได้กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้ง
อัตราค่าธรรมเนียม  ค่าใช้บริหารสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาดินดำ  หมู่ที่ 5  
เพ่ือให้การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาดินดำ  หมู่ที่ 5  ตำบล 
แก่งศรีภูมิเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ในแนวทางเดียวกัน  จึงได้จัดทำข้อบัญญัตินี้
ขึน้ เพ่ือใช้บังคับในสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาดินดำ  หมู่ที่ 5  รายละเอียดตาม
ร่าง ฯ  ที่ได้แจกจ่ายให้กับทุกท่านแล้ว  จึงขอให้ที่ประชุมสภาฯ  ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบต่อไปครับ 
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นายมานพ  พรมอินทร์  -  ตามท่ีท่านนายก อบต.แก่งศรีภูมิ  ได้เสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง  ต่อที่ประชุม
(ประธานสภาฯ)   สภาฯ  ไปแล้วนั้น  ขอให้สมาชิกสภาฯ  ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร 

ส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  เรื่องการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาดินดำ  
หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งศรีภูมิ  อำเภอภูหลวง  จังหวัดเลย  โดยถี่ถ้วน  หากเห็นว่าไม่
ถูกต้องครบถ้วนขอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสภาฯ  เพ่ือแก้ไขต่อไปครับ 

ที่ประชุมสภาฯ   -  ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  เรื่องการบริหาร 
กิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาดินดำ  หมู่ที่ 5  ตำบลแก่งศรีภูมิ  อำเภอ 
ภูหลวง  จังหวัดเลย  ไปพร้อมกันจบร่าง ฯ 

นายมานพ  พรมอินทร์   -  ที่ประชุมสภาฯ  ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ   
(ประธานสภาฯ)   เรื่องการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาดินดำ  หมู่ที่ 5  ตำบลแก่งศรี 

ภูมิ  อำเภอภูหลวง  จังหวัดเลย  เป็นเวลาพอสมควรแล้ว  ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ  
สมาชิกสภาฯท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  
เรื่องการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาดินดำ หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งศรี
ภูมิ  อำเภอภูหลวง  จังหวัดเลย  กรุณายกมือให้ความเห็นชอบด้วยครับ 

ที่ประชุมสภาฯ   -  มีมตเิห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ  เรื่องการ 
บริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาดินดำ หมู่ที่ 5  ตำบลแก่งศรีภูมิ  
อำเภอภูหลวง  จังหวัดเลย  เป็นเอกฉันท์ 

นายมานพ  พรมอินทร์   -  ทีเ่มื่อสภาฯ  ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ 
(ประธานสภาฯ)  เรื่องการบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านนาดินดำ หมู่ที่ 5  ตำบลแก่งศรี 

ภูม ิ อำเภอภูหลวง  จังหวัดเลย  แล้วขอให้ผู้บริหารประกาศใช้ต่อไปครับ 
ที่ประชุมสภาฯ   -  รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องอ่ืน ๆ     
4.1   เรื่องหารือการจัดงานแข่งขันกีฬาแก่งศรีภูมิสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 
2566 ครั้งที่  22 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) 

นายมานพ   พรมอินทร์  เรื่องหารือการจัดงานแข่งขันกีฬาแก่งศรีภูมิสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 2567  
(ประธานสภาฯ)   เชิญท่านนายก อบต.หรือผู้เกี่ยวข้องชี้แจงครับ 
นางผกามาศ  รัตนมงคล  -  เรื่องหารือการจัดงานแข่งขันกีฬาแก่งศรีภูมิสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 2567  
(ผอ.กองการศึกษาฯ)  ตามเอกสารที่แนบ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

ประเภทกีฬาฟุตบอลเยาวชนชาย    เงินรางวัล  ๑1,๐๐๐.-  บาท 
๑)  รางวัลชนะเลิศ  ๕,๐๐๐.-บาท 
๒)  รองชนะเลิศอันดับ ๑  3,๐๐๐.-บาท 
๓)  รองชนะเลิศอันดับ ๒   2,๐๐๐.-บาท 
๔)  รองชนะเลิศอันดับ ๓  1,๐๐๐.-บาท      
ประเภทฟุตบอลเยาวชนหญิง  เงินรางวัล  9,5๐๐.-  บาท 
๑)  รางวัลชนะเลิศ  3,5๐๐.-บาท 
2)  รองชนะเลิศอันดับ ๑  ๓,๐๐๐.-บาท 

                 ๓)  รองชนะเลิศอันดับ ๒  ๒,๐๐๐.-บาท  
    ๔)  รองชนะเลิศอันดับ ๓  ๑,๐๐๐.-บาท 
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ประเภทฟุตบอลพ่อบ้าน  เงินรางวัล   ๑1,๐๐๐.-  บาท 
                                 ๑)  รางวัลชนะเลิศ  5,๐๐๐.-บาท 
                 ๒)  รองชนะเลิศอันดับ ๑  3,๐๐๐.-บาท 
                 ๓)  รองชนะเลิศอันดับ ๒  2,๐๐๐.-บาท  
    ๔)  รองชนะเลิศอันดับ ๓  1,๐๐๐.-บาท 
    ประเภทฟตุบอลแม่บ้าน  เงินรางวัล  9,5๐๐.-  บาท 
              ๑)  รางวัลชนะเลิศ  3,5๐๐.-บาท 
                 ๒)  รองชนะเลิศอันดับ ๑  ๓,๐๐๐.-บาท 
                 ๓)  รองชนะเลิศอันดับ ๒  ๒,๐๐๐.-บาท  
    ๔)  รองชนะเลิศอันดับ ๓  ๑,๐๐๐.-บาท 
                        ประเภทเปตองชาย   เงินรางวัล 3,8๐๐.- บาท 
              ๑)  รางวัลชนะเลิศ  1,5๐๐.-บาท 
                 ๒)  รองชนะเลิศอันดับ ๑  ๑,0๐๐.-บาท 
                 ๓)  รองชนะเลิศอันดับ ๒     8๐๐.-บาท   
    ๔)  รองชนะเลิศอันดับ ๓     ๕๐๐.-บาท 
                        ประเภทเปตองหญิง   เงินรางวัล   3,8๐๐.-บาท 
              ๑)  รางวัลชนะเลิศ  1,5๐๐.-บาท 
                 ๒)  รองชนะเลิศอันดับ ๑  ๑,0๐๐.-บาท 
                 ๓)  รองชนะเลิศอันดับ ๒    8๐๐.- บาท 
    ๔)  รองชนะเลิศอันดับ ๓    ๕๐๐.-บาท 
                       ประเภทเปตองรุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป  เงินรางวัล 3,8๐๐.- บาท 
              ๑)  รางวัลชนะเลิศ  1,5๐๐.-บาท 
                 ๒)  รองชนะเลิศอันดับ ๑  ๑,0๐๐.-บาท 
                 ๓)  รองชนะเลิศอันดับ ๒     8๐๐.-บาท  
    ๔)  รองชนะเลิศอันดับ ๓      ๕๐๐.-บาท 

ประเภทเซปัคตะกร้อ  เงินรางวัล 3,8๐๐.- บาท 
              ๑)  รางวัลชนะเลิศ  1,5๐๐.-บาท 
                 ๒)  รองชนะเลิศอันดับ ๑  ๑,0๐๐.-บาท 
                 ๓)  รองชนะเลิศอันดับ ๒     8๐๐.-บาท  
    ๔)  รองชนะเลิศอันดับ ๓     ๕๐๐.-บาท    
          ความพร้อมเพรียงของขบวน   ๒,๕๐๐.-  บาท    

๑) ร่วมเดินขบวนตั้งแต่  ๕๐  คนข้ึนไปได้  ๕๐๐.-  บาท 
ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารที่แนบค่ะ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม
หรือไม่ถ้าไม่มีดิฉันขอจบการชี้แจงเท่านี้ค่ะ 

นายมานพ  พรมอินทร์  -  จากที่ท่านผู้อำนวยการกองการศึกษาได้ชี้แจงมีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถาม
(ประธานสภาฯ)   หรือไม่ถ้าไม่มผีมขอถามในที่ประชุมสมาชิกสภาฯว่ามีมติเห็นชอบด้วยหรือไม่  ผม 

ขอมติครับ 
ที่ประชุมสภาฯ   -  เห็นด้วย 6 เสียง 

-  งดออกเสียง 1 เสียง  (ประธานสภาฯ) 
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4.2   เรื่องหารือการจัดงานแข่งขันกีฬาภูหลวงเกมส์   
นายมานพ   พรมอินทร์  เรื่องหารือการจัดงานแข่งขันกีฬาภูหลวงเกมส์เชิญท่านนายก อบต.หรือผู้เกี่ยวข้อง
(ประธานสภาฯ)   ชี้แจงครับ   
นางผกามาศ  รัตนมงคล  -  เรื่องหารือการจัดงานแข่งขันกีฬาภูหลวงเกมส์ 
(ผอ.กองการศึกษาฯ)  การจัดงานแข่งขันกีฬาภูหลวงเกมส์จะมีการจัดการแข่งขันในวันที่  18 – 22  

ตุลาคม  2566  และอยากปรึกษาผู้นำหมู่นำหมู่บ้าน สมาชิก อบต.คัดเลือก
นักกีฬาทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาแก่งศรีภูมิสัมพันธ์เพ่ือไปแข่งขันต่อในการจัด
งานแข่งขันกีฬาภูหลวงเกมส์  ซึ่งงานจะมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่  18  ตุลาคม
และมีเพ่ิมกิจกรรมการแข่งเชียร์ลีดเดอร์เพ่ิมเข้ามา  และการแข่งขันกีฬาฟุตบอล
ชาย หญิง จากทีมละ 11  คน ลดเหลือทีมละ  9 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน  15 คน 
และจะมีประชุมกับทางอำเภออีกครั้งค่ะ 

นายมานพ   พรมอินทร์  เรื่องหารือการจัดงานแข่งขันกีฬาภูหลวงเกมส์มีผู้นำท่านใดจะสอบถามหรือชี้แจง
(ประธานสภาฯ)   หรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอไปต่อ ข้อ 4.3 ครับ 
    

4.3   เรื่องการงานประเพณีลอยกระทง   2566  
นายมานพ   พรมอินทร์  เรื่องการงานประเพณีลอยกระทง   2566 เชิญท่านนายก อบต.หรือผู้เกี่ยวข้อง
(ประธานสภาฯ)   ชี้แจงครับ  
นายสิริศักดิ์  นามผา  -  เรื่องการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2566  ผมมีแนวความคิด
(นายก อบต.)   ว่าจะจัดบริเวณวัดตาลเดี่ยวที่ทางชลประทานเลยได้มาปรับปรุงสถานที่ให้ ซึ่งเป็น 

สถานที่สวยงาม มีบันใดขึ้น-ลงอย่างสะดวกสบายสถานที่กว้างขวางผมจึงขอ 
ปรึกษากับทางสภาฯ สถานที่เหมาะสมหรือไม่ครับ 

   
นายมานพ   พรมอินทร์  -  จากที่นายก อบต.แก่งศรีภูมิเสนอความคิดในแนวความคิดมีสมาชิกสภาท่านใด
(ประธานสภาฯ)   จะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอเสนอว่าถ้าหากทาง อบต.ได้รับการถ่ายโอน 

แล้วให้ทางคณะบริหารนำหินคลุกมาลงบริเวณทางเข้า-ออก  เพราะเป็นโคลนตม
เข้าออกลำบากครับ 
-  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอปิดการประชุมเพียง
เท่านี้ครับ 

ปิดประชุม  เวลา  16.00  น.    

(ลงชื่อ)    ผู้จดบันทึกการประชุม 
                ( นางมนัสนันท์  โฮมประเสริฐ) 

           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ 
 
        

(ลงชื่อ)     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
                (นายมานพ  พรมอินทร์) 

               ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งศรีภูมิ 
 


